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HABARI kItAIfA

Kanisa laja na vitabu 
kuenzi kazi za JPM

Shinyanga 
watoa neno 
kupata 
mbolea 
Na Mwandishi Wetu, KAHAMA

MBOLEA mpya aina ya MiCROP  
iliyozinduliwa mkoani Shin-
yanga imepokelewa kwa matu-
maini na wadau wa kilimo.

Mbolea hiyo imezinduliwa 
na kampuni ya YARA Tanza-
nia,  ambayo  ni mzalishaji na 
muuzaji mkubwa  wa mbolea  
nchini ili kusaidia wakulima 
wadogo wa mahindi na mpun-
ga kupata mavuno mengi zaidi.

Akizindua bidhaa hiyo mpya 
mjini Kahama, mkoani Shin-
yanga mbele ya wanahabari, 
wakulima, maofisa wa serikali 
na wasambazaji, Mwenyekiti 
wa Chama cha Ushirika Kaha-
ma (KACU), Emmanuel Chara-
hani, alipongeza ujio wa bid-
haa hiyo mpya kwani itasaidia 
kuongeza uzalishaji miongoni 
mwa wakulima wadogo.

“Hii mbolea ni bora na pia 
iwasaidia sana wakulima wa 
mahindi na mpunga hapa 
nchini. Naomba nichukue 
nafasi hii kuwaomba YARA 
Tanzania kuja na bidhaa kama 
hii kwa ajili ya zao la pamba ili 
kuongeza uzalishaji,” alisema 
Charahani.

Charahani  ambaye ni 
Mwenyekiti wa  Ushirika wa  
Vyama vya Tumbaku (TCJE), 
aliipongeza YARA Tanzania 
kwa ubunifu na dhamira yake 
ya kufanya kazi na wakulima 
sambamba na kutoa mchango 
mkubwa katika maendeleo ya 
sekta ya kilimo  nchini.

“Mbolea hii mpya im-
ekuja kipindi mwafaka, hivyo 
nawaomba wakulima wa ma-
hindi na mpunga kuchangam-
kia fursa hii. Sisi Chama cha 
Ushirika Kahama tutaendelea 
kufanya kazi kwa karibu sana 
na YARA Tanzania kwa manu-
faa ya wanachama wetu na 
wakulima wote.

Kwa Meneja Biashara wa 
YARA Tanzania, Philipo Mwak-
ipesile, alisema MiCROP ni 
mbolea ya kipekee kuzalishwa 
nchini pia fahari ya Tanza-
nia kwa ukuaji wa sekta ya 
viwanda.

Mwakipesile alisema mbolea 
hiyo mpya ni ya kwanza 
kuchakatwa Tanazania na 
kampuni ya YARA ambayo 
itawasaidia wakulima 
wadogo kwani inavirutubisho 
vya Zinc na Sulphur 
Micronutrients zinahitajika 
kwa mazao yaweze kuwa 
na viwango bora.

“Tunajivunia kuzindua 
mbolea ya MiCROP hapa Kaha-
ma mkoani Shinyanga, ambapo 
wakulima wadogo wa mahindi 
na mpunga watapata fursa ya 
kuongeza mavuno  sambamba  
na kuongeza mapato zaidi na 
chakula,” alisema.

Na Anthony Gervas, GEITA

MGODI wa dhahabu wa Geita (GGM), 
umesema ni wadau wakubwa wa kulipa 
kodi za serikali kupitia sekta ya madini, 
hivyo kuchangia kiasi kikubwa katika uchu-
mi wa taifa.

Akizungumza jana na Nipashe, mwakili-
shi wa mgodi huo, Erick Kalondwa, alisema 
kuwa mgodi huo unazalisha dhahabu kwa 
wingi pamoja na kusaidia sekta ya madini 
katika kuongeza utoaji wa ajira.

“GGM tunafanya kazi bega kwa bega na 
wanajiolojia na wataalamu wa sekta ya 
madini, ambao ndio wametusaidia kufikia 
hapa…sisi ni wadau wakubwa wa kuchangia 
kulipa kodi za serikali pamoja na kuongeza 
ajira kupitia sekta hiyo,” alisema.

Kalondwa alisema kuwa mgodi huo 
umegundua migodi mingine mipya ya dha-
habu katika mikoa ya Dodoma, Singinda 
na Shinyanga katika hatua za awali, baada 
ya kufanya utafiti wa madini. Alisema GGM 
itaendelea kufanya utafiti wa kugundua mi-

godi mingine zaidi ya dhahabu ili kuongeza 
uzalishaji wake na ajira kwa Watanzania.

Alisema changamoto iliyopo hivi sasa 
katika mgodi huo ni biashara ya dunia ya 
dhahabu kuwa bei yake ikipanda na kush-
uka kila wakati, jambo ambalo limekuwa 
changamoto inayowakabili kiuzalishaji.

Alisema mikakati ya mgodi huo kwa sasa 
ni kuendelea kuleta matokeo chanya katika 
taifa, jamii, wabia, kuhakikisha unajiende-
sha, kuwapo usalama wa mazingira yanay-
owazunguka wananchi.

GGM yajinadi mdau mkubwa ulipaji kodi 

Mbunge wa Jimbo la Masasi Mjini, Geofrey Mwambe, akizungumza na baadhi ya watumishi wa Shirika la Umeme (TANESCO), 
Wilaya ya Masasi, mkoani Mtwara jana, alipofanya ziara katika ofisi za shirika hilo, kwa lengo la kusikiliza changamoto zilizopo. 
PICHA: HAMISI NASRI

Alisema, lengo la vitabu hivyo ni 
kuelezea jitihada nzuri ambazo zime-
kuwa zikifanywa na Rais John Magufu-
li, hatua ambayo imeleta mabadiliko 
kwenye mfumo mzima wa maisha, 
lakini kuonyesha kwamba sasa nuru 
ipo Tanzania na ndiyo maana maaja-
bu mengi yanazidi kutendeka.

“Kwa sasa ibada haiwezi kuwa ile 
tuliyozoea ya kwenda kuomba, bali 
ni kufanya kazi, ndiyo maana hata 
kaulimbiu ya serikali imebadilika na 
kuwa hapa kazi tu na hilo limekuwa 
likijidhihirisha kwa rais wetu, kwani 
tunamuona anafanya hayo kwa vi-
tendo,” alisema.

Alisema, kielelezo mojawapo cha 
kuonyesha kuwa nuru imeshukia 
Tanzania, ni kutokana na kuivusha 
kwenye mambo mbalimbali ikiwamo 
COVID-19.

“Mungu huyu aliyetushukia Tan-
zania hakuna vita tena kwenye nafsi 
zetu, imekuwa ni nchi ya nuru, kwani 

Tanzania leo imekuwa nuru kutokea 
nchini kwetu  kwenda kwa mataifa 
mengine, kwa sababu sisi ni nchi pe-
kee ambayo hatuna virusi vya corona 
duniani, jambo ambalo linafanya nchi 
nyingine kuja kujifunza kwetu na ku-
tushangaa, haya ni maajabu ya Mun-
gu,” alisema.

Alisema hayo anayosema ni sauti 
ambayo imekuwa ikija mara kwa 
mara, hivyo vitabu vinavyokwenda 
kuzinduliwa vitaonyesha ni kwa 
namna gani nuru ipo Tanzania 
huku rais wetu akiwa ni kielelezo 
muhimu.

“Hata zamani kulikuwa na nyumba 
za ibada, lakini tafsiri yake ilikuwa ni 
kuwajibika kwa kutimiza majukumu 
yako vyema kama ni kulima basi 
lima, kama ni kufundisha basi timiza 
wajibu wako vizuri, hiyo ndiyo tafsiri 
ya ibada, ibada ni kufanya kazi kwa 
haki kwa ajili ya maendeleo ya watu 
na taifa kwa ujumla,” alisema.

kielelezo 
mojawapo 
cha kuo-
nyesha 
kuwa nuru 
imeshukia 
tanzania, 
ni kutokana 
na kuivusha 
kwenye 
mambo 
mbalimbali 
ikiwamo 
COVID-19.

Na Edith Mruma

K
ANISA Halisi la Mungu Baba, 
linatarajia kuzindua vitabu 
vitatu vya ‘Ufahamu ulioan-
zia Tanzania kwenda mataifa 

yote’ ukishirikisha viongozi wa serikali 
na taasisi mbalimbali za dini.

Akizungumza Dar es Salaam jana, 
kiongozi wa kanisa hilo, Baba wa Uzao, 
alisema washiriki kutoka nje na ndani 
ya nchi wameanza kuwasili kuhudhuria 
uzinduzi huo utakaofanyika Juamapili 
wiki hii Dar es Salaam.

“Kanisa Halisi la Mungu Baba tut-
akuwa na uzinduzi wa vitabu vitatu 
vinavyofahamika kama ‘Ufahamu ulio-
anzia Tanzania kwenda mataifa yote’ 
na tunatarajia viongozi mbalimbali wa 
serikali wakiwamo wabunge, taasisi za 
kidini na za kiraia kuhudhuria uzinduzi 
huo kwani hili ni suala la maendeleo ya 
kitaifa na kimataifa,” alisema Baba wa 
Uzao.
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Huawei yaigusa serikali 
juhudi kukuza TEHAMA

Mbunge 
akemea 
ufanyaji kazi
kwa mazoea
Na Hamisi Nasri, MASASI 

MBUNGE wa Masasi Mjini, Geo-
frey Mwambe, amezitaka sekta 
za elimu, afya, maji na nishati 
wilayani Masasi mkoani Mt-
wara kuacha kufanya kazi kwa 
mazoea badala yake wajikite 
katika kutimiza majukumu yao 
kwa uadilifu na kujituma zaidi, 
ili kuleta mabadiliko chanya.

Mwambe aliyasema hayo 
alipokuwa akizungumza na 
watumishi wa sekta hizo kwa 
nyakati tofauti wakati wa 
ziara yake ya kikazi kwenye 
sekta ya afya, elimu na nishati, 
katika ziara ambayo alifuatana 
na  wazee maarufu, madiwani 
wateule na viongozi mbalimbali 
wa serikali.

Awali akizungumza na wa-
tumishi wa Shirika la Umeme 
Tanznia (TANESCO) Wilaya ya 
Masasi, Mwambe alisema ata-
hakikisha huduma ya umeme 
unaowafikia wananchi wengi 
zaidi katika vijiji vyao.

Alisema angependa kuona 
watumishi wa TANESCO wana-
fanya kazi kwa uweledi zaidi 
na kwa kujituma katika utoaji 
huduma ya nishati kwa jamii, na 
pale wanapokwama basi wawe 
wepesi kutoa taarifa ofisi ya 
mbunge ili kwa pamoja kutatua 
changamoto zinazojitokeza.

Mwambe alisema amesikit-
ishwa kuona umeme wa REA 
kutofikia vijiji vingi katika 
Jimbo la Masasi, umeme hivyo 
wahusika waone umuhimu wa 
kulishugulikia jambo hilo na vi-
jiji hivyo viweze kupata umeme.

Na Vincent Tiganya, TABORA

MKUU  wa Mkoa wa Tabora, Dk. 
Philemon Sengati, ametoa wiki 
mbili kwa uongozi wa Halmashauri 
ya Manispaa ya Tabora kuhakikisha 
wamerudisha maji katika soko kuu.

Alitoa kauli hiyo jana wakati wa 
ziara yake ya kukagua masoko ya 

Tabora kwa ajili ya kujionea mata-
tizo mbalimbali wanayokabiliana 
nayo wafanyabiashara.

Dk. Sengati alichukua hatua hiyo 
baada ya kutembelea soko kuu na 
kukuta maji yamekatwa na wafan-
yabiashara wa soko hilo wakiende-
sha shughuli zao bila ya kuwa na 
maji ya uhakika.

“Nataka hapa watu wapate maji 
ya uhakika ndani ya wiki mbili…
angalieni katika ‘strategic area’ mu-
weke maeneo ya watu kupata maji 
ambayo yatawasaidia kufanya bi-
ashara zao bila matatizo,” alisema.

Dk. Sengati alisema utatuzi wa 
tatizo la maji katika soko hilo na 
mengine lazima ufanyike haraka 

ili kulinda afya za wafanyabiashara 
hao.

Aidha, aliuagiza uongozi 
wa  Manispaa ya Tabora kukutana 
na viongozi wa masoko ili kuweka 
mpango endelevu wa kuhakiki-
sha maji hayakatwi na mamlaka 
ya maji kwa sababu ya watumiaji 
kushindwa kulipia bili.

Katika hatua nyingine, Dk. Sen-
gati ameuagiza uongozi wa Man-
ispa ya Tabora kuhakikisha wa-
naweka umeme na kuziba nyufa 
paa katika soko kuu na Soko la 
Kachoma kwa ajili ya kuimarisha 
ulinzi na usalama wa bidhaa za wa-
fanyabiashara hao katika masoko 
hayo.

Wiki mbili kwa manispaa kupeleka maji sokoni

Naibu Msajili wa Bodi ya Makandarasi (CRB), Mhandisi David Jere (kulia), akizungumza wakati wa mafunzo ya siku tatu 
kwa makandarasi wa Nyanda za Juu Kusini yaliyofanyika mkoani Njombe. Wa pili kulia ni Mwenyekiti wa Bodi hiyo, 
Consolata Ngimbwa, Makamu Mwenyekiti wa Bodi, Joseph Tango na Meneja wa CRB Kanda ya Kusini, Ally Mwita. PICHA: 
MPIGAPICHA WETU

“Nimearifiwa kuwa katika kuchangia 
ukuzaji wa vipaji vya TEHAMA nchini na 
kuendana na mipango ya kimkakati ya 
nchi, Huawei imeongeza kwa kiasi kikub-
wa shughuli na ushirikiano na vyuo vikuu 
na vyuo vikuu hapa nchini. Hizi ni juhudi 
za kupongezwa kwa kuwawezesha vijana 
wa kitanzania,” alisema Dk. Yonazi wakati 
akitoa hotuba yake kwa niaba ya Katibu 
Mkuu wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na 
Mawasiliano, Dk. Zainab Chaula.

Pia Dk. Yonazi aliwataka wanafunzi 
kutumia maarifa wanayopata kwenye 
programu hiyo kufundisha wengine ili ku-
faidisha idadi kubwa ya watu haswa wale 
ambao hawakuwa na bahati kama wao.

“Nawapongeza wanafunzi wote ambao 
wameshiriki katika programu ya Seeds 
for the Future mwaka huu. Nawashauri 
watumie fursa hii ipasavyo kukuza maari-
fa yao na kupata uzoefu wa vitendo katika 
TEHAMA. Ninawahimiza pia kushiriki 
uzoefu waliopata na wenzao ili kuende-
leza na kunoa maarifa waliyoyapata,” al-
iongeza.

Mkurugenzi Mtendaji wa Huawei Tan-
zania, Frank Zhou, aliangazia mipango ya 
Huawei ya kuiwezesha Tanzania kukabili-
ana na mahitaji ya teknolojia kidijiti am-
bayo yanabadilika mara kwa mara.

“Tunafahamu kuwa maendeleo ya dijiti 

yanahitaji mipango madhubuti ili kuiwez-
esha Tanzania kiuchumi kwa siku zijazo. 
Katika zama hii mpya, ujuzi wa TEHAMA 
utakuwa muhimu kwa jamii, kwa ma-
shirika, na muhimu zaidi kwa vijana. Ndio 
maana tumewekeza kwa kina katika mi-
pango kadhaa haswa ukuzaji wa vipaji na 
ujuzi,” alisema.

Mwaka huu, ili kufikia vijana wengi zai-
di Tanzania, Programu ya “Seeds for the 
Future” itafanyika mtandaoni ili iweze 
kuchukua idadi kubwa ya wanafunzi 
kutoka mikoa tofauti na ili wanafunzi 
wenye mahitaji maalum pia washiriki. 
Ikilinganishwa na miaka ya nyuma, Hua-
wei imeweza kuongeza idadi ya nafasi za 
mafunzo kutoka wanafunzi 10 hadi 47.

Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, 
Sayansi na Teknolojia, Dk. Leonard aliisi-
fia  programu hiyo na nafasi yake katika 
kuwawezesha vijana na kukuza uwezo wa 
kuajiriwa.

“Programu hii ni mfano madhubuti 
wa ushirikiano kati ya Wizara ya Elimu, 
Sayansi na Teknolojia na Huawei Tanza-
nia katika kujenga mazingira yenye afya 
na endelevu ya rasilimali watu katika 
TEHAMA. Inafanya kazi kama daraja am-
balo linaunganisha pengo lililopo kati ya 
mafunzo ya kinadharia na mahitaji ya vi-
tendo katika soko la ajira,” alisema.

Nimeari-
fiwa kuwa 
katika 
kuchangia 
ukuzaji wa 
vipaji vya 
tEhaMa 
nchini na 
kuendana 
na mi-
pango ya 
kimkakati 
ya nchi, 
huawei 
imeongeza 
kwa kiasi 
kikubwa 
shughuli 
na ush-
irikiano na 
vyuo vikuu 
na vyuo 
vikuu hapa 
nchini. 

Na Mwandishi Wetu

N
AIBU Katibu Mkuu wa Wiz-
ara ya Ujenzi, Uchukuzi na 
Mawasiliano, Dk. Jim Yonazi, 
amepongeza juhudi za Hua-

wei za kuboresha ubora wa elimu ya 
ICT ili kuongeza ujuzi wa kuajiriwa 
kwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini 
Tanzania. 

Dk. Yonazi alitoa pongezi hizo waka-
ti wa ufunguzi wa msimu wa tano wa 
programu ya “Seeds for the Future” 
ambao ulifanyika mtandaoni mapema 
wiki hii. Kwa mara ya kwanza nchini, 
programu ya “Seeds for the Future” 
ilizinduliwa mwaka 2016 kwa msaada 
wa Ofisi ya Waziri Mkuu na Wizara ya 
Elimu, Sayansi na Teknolojia. 

Programu hiyo ilihusisha vyuo vikuu 
4 wakati ikizinduliwa na sasa inaju-
muisha vyuo vikuu 7 ambavyo ni Chuo 
Kikuu ya Dar es Salaam (UDSM), Chuo 
Kikuu cha Dodoma (UDOM), Taasisi 
ya Teknolojia ya Dar es Salaam (DIT), 
Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolo-
jia cha Mbeya (MUST), Chuo Kikuu 
cha Ruaha (RUCO), Chuo Kikuu cha 
Mtakatifu Agustino Tanzania (SAUT) 
na Chuo Kikuu cha Elimu cha Dar es 
Salaam (DUCE).

Nimesikitishwa kuona 
umeme wa rEa kutofikia 
vijiji vingi katika Jimbo la 
Masasi, umeme hivyo wa-
husika waone umuhimu 
wa kulishugulikia jambo 
hilo na vijiji hivyo viweze 
kupata umeme.











Na Paul Mabeja, DODOMA

MKURUGENZI wa Rasilimali 
Watu na Utawala, Ofisi ya Rais Ta-
wala za Mikoa na Serikali za Mi-
taa (TAMISEMI), Victor Kategere, 
amekitaka Chama cha Akiba na 
Mikopo cha Mitaa kutoa mikopo 
kwa kiwango kinachokidhi mahi-
taji ya wanachama.

Wito huo aliutoa jana jijini 
hapa katika ufunguzi wa kikao 
cha chama hicho na kutaka wa-
nachama kufanya urejeshaji wa 

mikopo kwa wakati na kuwa na 
ushiriki mzuri katika uchangi-
aji ili kusimama imara na kuwa 
msaada kwa wanachama wake.

“Na imani kila mwanachama 
anaelewa faida ya kujiunga ka-
tika chama chenu, hivyo basi 
mwendelee kuchangia na kush-
irikiana kwa karibu kwa kuweka 
na kukopa ili chama kidumu,” 
alisisitiza Kategere.

Pia alisema wanachama hao 
wanatakiwa kufanya uhama-
sishaji mzuri kwa watu wengine 

ili kuongeza idadi ya wanachama 
na kufanya kuwa na idadi nzuri 
kusaidia kupata maendeleo zaidi.

Mwenyekiti wa chama hicho, 
Swedi Zidiheri, alisema kwa sasa 
bodi hiyo iko kwenye mchaka-
to wa kufanya usajili kufuatia 
maelekezo yaliyotolewa na Benki 
Kuu ya Tanzania (BoT).

“Na hii ni kwa mujibu wa she-
ria mpya ya fedha inayotaka 
taasisi zote zinazohusika na mas-
uala ya fedha zisajiliwe,” alisema 
Zidiheri.

Zidiheri aliongeza kuwa wame-
fanikiwa katika kutoa mikopo 
kwa wanachama walioomba na 
kukidhi vigezo vilivyowekwa na 
hesabu za chama zimekaguliwa 
kuishia hadi mwaka 2019.

Pia alitoa shukrani kwa Katibu 
Mkuu, Ofisi ya Rais TAMISEMI, 
Mhandisi Joseph Nyamhanga, 
ambaye ni mwajiri kwa kuwa-
patia ofisi kwa ajili ya shughuli 
za chama jambo ambalo lime-
wapunguzia gharama za kulipia 
pango.

Na Paul Mabeja, DODOMA

S
ERIKALI imewataka watu wali-
ohujumu mali za vyama vya 
ushirika kujisalimisha na kuz-
irudisha kwa hiari kabla ya ku-

chukuliwa hatua na  mali zote kurudi 
kwenye mikono ya serikali.

Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo, Ger-
ald  Kusaya, alisema hayo jana  wakati 
wa kongamano la uwekezaji na ununuzi 
wa hisa na amana za Benki ya Ushirika ya 
Kilimanjaro (KCBL).

Alisema mali zote za vyama vya ush-
irika zilizochukuliwa bila kufuata utara-
tibu zitarudi kwenye mikono ya serikali.

Kusaya alisema mpaka sasa wamereje-
sha mikononi mwa serikali mali 59 za 
ushirika zilizochukuliwa bila kufuata ut-
aratibu ambazo ni viwanja, nyumba, mi-
tambo na vingine vyote vyenye thamani 
ya Sh. bilioni 68.9.

“Kama kuna mtu ana mali za ushirika 
kwa njia zisizo sahihi, azirudishe kwa 
hiari bila ya hivyo tuna nguvu nyingi za 
ziada haijalishi ziko wapi lazima tutazi-
pata,” alisema.

Kusaya alisema serikali itakuwa bega 

Waliohujumu ushirika 
watakiwa kujisalimisha 

Kama 
tunaamini 
katika ush-
irika lazima 
tuuheshi-
mu na 
kulenga 
kufanya 
ushirika wa 
kibiashara 
katika kum-
komboa 
Mtanzania 
tunataka 
kila mwa-
naushirika 
awe bilio-
nea.

kwa bega na KCBL, ili kuhakikisha ina-
leta manufaa kwa Watanzania.

“Kama tunaamini katika ushirika 
lazima tuuheshimu  na kulenga ku-
fanya ushirika wa kibiashara katika 
kumkomboa Mtanzania tunataka kila 
mwanaushirika awe bilionea,” alise-
ma.

Mwenyekiti wa Bodi ya KCBL, Dk. 
Gervas Machimu, alisema benki hiyo 
iko imara kwa ajili ya kutoa huduma 
kwa wananchi. Alisema wameshiriki-
ana na Benki ya CRDB na wana bodi 
ya pamoja kwa lengo la kuboresha 
utendaji kazi.

Alisema serikali inayo ndoto ya kue-
ndeleza viwanda na kutoa huduma ka-
tika kilimo na biashara na uwapo wa 
benki hiyo utasaidia kuendeleza sekta 
za uzalishaji na kusaidia zaidi ya asil-
imia 60 ya Watanzania wanaotegemea 
kilimo.

Mrajisi wa Vyama vya Ushirika, 
Dk. Benson Ndiege, alisema   KCLB 
ni chama cha ushirika kilichoandik-
ishwa kama benki na kimepata leseni 
ya kuhudumu kama benki ya ushirika 
kwa wananchi wa mikoa ya Kiliman-

jaro, Arusha na Tanga katika kilimo 
cha kahawa.

Alisema serikali kupitia Wizara ya 
Kilimo, Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa 
Kilimanjaro na CRDB, wamefanya jiti-
hada ili benki isimame na kuhudumia 
makundi mbalimbali ya wakulima, wa-
vuvi, wajasiriamali na wafugaji.

“Tukiamua leo kuikuza benki hii 
kwa kununua hisa tunaweza kuifikisha 
mbali. Vyama vikuu vya ushirika viko 
46, lakini vinavyofanya kazi vizuri viko 
30,” alisema.

Alisema benki ya ushirika ya Kenya 
inafanya vizuri kutokana na uwekezaji 
uliofanyika na Tanzania ikiamua haku-
na linaloshindikana.

“Kama tutafanya mabadiliko kwe-
nye sekta ya kilimo, viwanda na uvuvi 
kama walivyofanya Kenya na kwenye 
benki ya ushirika wana uwekezaji ndio 
maana wamefanikiwa na benki yao ni 
ya tatu kwa ukubwa Kenya,” alisema.

Mwenyekiti wa Kilimanjaro Devel-
opment Forum (KDF), Dk. Abubakar 
Ibrahim, alitaka vyama vya ushirika 
kuchangamkia fursa ya uwekezaji 
kwenye vyama hivyo.

15jumatano DESEmba 2, 2020

Shirika 
lashauri 
walimu 
Chamwino
Na Renatha Msungu, DODOMA

MKURUGENZI wa Shirika la Uwezo 
Tanzania, Zaida Mgalla, amewashauri 
walimu wakuu wa shule za msingi 
wilayani Chamwino zilizonufaika na 
mradi wa Jifunze, kuongeza siku 30 
ili kumaliza idadi ndogo ya watoto 
waliobaki katika shule hizo ambao 
hawajui kusoma na kuhesabu.

Shule za majaribio zilizonufaika na 
mradi huo unaotekelezwa na Shirika 
la Uwezo Tanzania kwa kushirikiana 
na Women Wakeup ni Mwiyendaje, 
Chilonwa, Mkongonela, Chiboli na 
Amani.

 Akizungumza na Nipashe jana, 
Mgalla alisema shule hizo zinapaswa 
kuendelea na utaratibu wa utekelezaji 
wa mradi huo kwa sababu vifaa 
ambavyo vinatumika kuwafundisha 
wanafunzi wa aina hiyo  bado wana-
vyo hivyo hakuna sababu ya kusubiri 
msaada wa shirika ilhali wameshape-
wa mbinu za kufundisha.

 Alisema kinachotakiwa ni kuangalia 
namna ya sera ya ufundishaji katika 
shule zao inasemaje na wao kutenga 
muda walau wa saa mbili kuhakikisha 
katika kila darasa wanafuta kabisa wa-
toto wasiojua kusoma wala kuandika.

 “Naomba endeleeni kuwafundisha 
wanafunzi waliobaki, kwa sababu 
dhana za ufundishaji mnazo, elimu 
pia mnayo fanyeni hivyo, ili mwa-
kani shule zisiwe na watoto wasiojua 
kusoma isipokuwa darasa la kwanza 
wanaoandikishwa,” alisema Mgalla.

 Alisema walimu wanapaswa kuku-
baliana kwa pamoja namna ya kufanya 
kazi hiyo, ndani ya saa mbili au tatu ili 
jitihada ya kufuta ujinga katika shule 
hizo na nyingine zisififie.

 Alisema kutokana na mradi huo 
kutekelezwa katika wilaya hiyo na 
umeleta matokeo chanya, mwakani 
anahitaji kusikia shule za msingi za 
Halmashauri ya Wilaya ya Chamwino 
hazina wanafunzi wasiojua kusoma 
wala kuhesabu.

 “Nawaomba mjitahidi mpango wa 
Jifunze usife kwa sababu kila kitu 
mnacho, mnapaswa kuendeleza ili 
Chamwino iwe mfano wa kuigwa na 
shule nyingine,” alisema Mgalla.

 Naye Mwalimu John Mrina, mmoja 
wa walimu wa wanufaika na mradi wa 
Jifunze, alisema, mafunzo hayo ya-
mewasaidia kwa kiasi kikubwa kupata 
mbinu rahisi za kufundisha wanafunzi 
wasiojua kusoma na kuhesabu.

Alisema kabla ya kupata mbinu za 
kufundisha kutoka kwa watekelezaji 
wa mradi huo, ilikuwa tatizo kumtoa 
mwanafunzi katika hatua ya kutokujua 
kusoma na kuhesabu ili afanane na 
wanafunzi wengine, lakini sasa uweze-
kano huo upo.

 “Tunashukuru sana Uwezo Tanza-
nia na WOWAP wametusaidia kutupa 
mbinu za kufundishia wanafunzi 
waliokata tamaa kutokana na kutoku-
jua kusoma, mbinu tunazotumia na 
vifaa vya kufundishia vinawafanya 
wanafunzi kuelewa haraka,” alisema 
Mwalimu Mrina.

Katibu Tawala wa Mkoa wa Dodoma, Kessy Maduka, akizungumza katika maadhimisho ya Siku ya Ukimwi Duniani 
kimkoa katika viwanja vya Nyerere Square,  jijini humo  jana. PICHA: IBRAHIM JOSEPH

SACCOS kutoa mikopo kukidhi mahitaji 

HABARI dodoMA



 Na Nebart Msokwa, MBARALI

H
ALI ya amani katika vijiji jira-
ni vya Kapunga na Yala wilay-
ani Mbarali, mkoani Mbeya 
sio shwari baada ya wakazi 

wa Kijiji cha Yala kuamua kulinda 
mashamba yao kwa kutumia silaha za 
jadi ili yasivamiwe na wenzao wa Ka-
punga.

Wananchi wa kijiji hicho ambacho 
kipo katika Kata ya Luhanga wame-
chukua uamuzi wa kulinda mashamba 
yao wakidai wenzao wa Kijiji cha Ka-
punga kilichopo Kata ya Itamboleo, wa-
navamia na kulima mashamba yao wak-
idai kuwa wamepewa na mwekezaji wa 
shamba la Kapunga Rice Project.

Wakizungumza na Nipashe kijijini 
hapo juzi, wananchi hao walisema kuwa 
kwa muda mrefu kumekuwapo na 
mgogoro wa ardhi baina ya mwekezaji 
na vijiji jirani na wao haukuwahi kuwa-
husu, lakini kwa sasa umeanza kuwa-
husu baada ya mwekezaji huyo kuanza 
kupanua mipaka ya shamba lake.

Mmoja wa wananchi hao, Manyanya 
Matabha, alisema baada ya mwekezaji 
kuanza kupanua mipaka, nyumba ny-
ingi za wananchi wa kijiji chao hasa ki-
tongoji cha Mwashikamile ziko hatarini 
kubomoka kutokana na kuzingirwa 
mara kwa mara na maji yanayotoka 

Kapunga, Yala hali si shwari, 
silaha zatumika kulinda

mashambani.
Alisema pia wananchi hao kwa sasa 

wanaporwa mashamba, maeneo ya ku-
chungia na hivi karibuni walizuiwa kue-
ndelea kujenga Shule ya Msingi Mwa-
shikamile kwa madai kuwa ipo kwenye 
shamba la mwekezaji.

Alisema wamefikisha malalamiko yao 
kwenye ngazi mbalimbali za chama na 
serikali katika wilaya hiyo, lakini hawaja-
pata msaada na kuamua kuanza kulinda 
mashamba yao dhidi ya wavamizi.

“Wananchi wameamua kuanza kulin-
da mashamba yao kwa kutumia sungu-
sungu (vikundi vya ulinzi vya jadi) na 
juzi juzi hapa walitaka kuwashambulia 
baadhi ya watu wa Kapunga ambao 
waliokolewa na viongozi wa kijiji chetu 
waliowatuliza vijana hao,” alisema Man-
yanya.

Naye Amos Mwanandi, alisema hawa-
jawahi kushirikishwa na serikali wakati 
wa kuandaa shamba hilo na wana-
shangaa baadhi ya maeneo yao kudaiwa 
na mwekezaji kuwa yapo kwenye sham-
ba la mwekezaji.

Alimwomba Rais Magufuli kuingilia 
kati mgogoro huo kwa maelezo kuwa 
viongozi wa ngazi ya wilaya wameshind-
wa kuutatua hali ambayo kwa sasa 
umeanza kuhatarisha amani baina yao.

Naye Mwenyekiti wa Chama Cha 
Mapinduzi (CCM) wa Kata ya Itamboleo, 

Mohamed Kakwambi, alikiri kupokea 
malalamiko ya wananchi hao na 
kuyawasilisha kwa viongozi wa chama 
hicho ngazi ya wilaya na mkoa, lakini 
bado haujapata utatuzi.

Aliiomba serikali kusaidia kutatua 
mgogoro huo ikiwa ni pamoja na 
kuainisha vizuri mipaka ya shamba la 
mwekezaji ili kuondoa mwingiliano am-
bao unaweza ukasababisha maafa.

Akizungumzia mgogoro huo, Mwe-
nyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama 
ya Wilaya ya Mbarali ambaye ni Mkuu 
wa wilaya hiyo, Reuben Mfune, alisema 
eneo wanalolalamikia wananchi hao 
lipo ndani ya shamba la mwekezaji.

Alisema kitendo cha wananchi hao 
kuanza kulinda mipaka yao kwa ku-
tumia silaha ni viashiria vya uvunjifu 
wa amani na kusisitiza kuwa atachukua 
hatua.

“Jambo hili halikubaliki na nilisha-
tolea ufafanuzi mara nyingi na nilisha-
wafafanulia kwa maandishi kuwa eneo 
hilo ni mali ya mwekezaji na ameweka 
utaratibu wa kuwagawia wananchi ili 
walime bure kabisa kwa kuomba,” alise-
ma Mfune.

Kijiji cha Yala ni miongoni mwa vi-
jiji na vitongoji 21 vya Wilaya ya Mbarali 
ambavyo vilikuwa vinatakiwa kufutwa 
kwa madai kuwa vilikuwa vipo ndani ya 
Hifadhi ya Taifa ya Ruaha.

Kitendo 
cha wa-
nanchi hao 
kuanza 
kulinda 
mipaka 
yao kwa 
kutumia 
silaha ni 
viashiria 
vya uvun-
jifu wa 
amani na 
kusisitiza 
kuwa 
atachukua 
hatua.
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UDSM yaomba 
eneo kujenga 
chuo Mbeya
Na Nebart Msokwa, MBEYA

UONGOZI wa Chuo Kikuu cha Dar 
es Salaam (UDSM), umeiomba 
Serikali ya Mkoa wa Mbeya kuki-
saidia chuo hicho kupata eneo 
lenye ukubwa wa ekari 500 kwa 
ajili ya kujenga chuo cha kisasa 
cha afya na sayansi shirikishi 
Mbeya pamoja na hospitali ya 
kufundishia wanafunzi.

Mkuu wa chuo hicho, Rais 
mstaafu wa awamu ya nne, Dk. 
Jakaya Kikwete, alitoa ombi hilo 
juzi jijini Mbeya wakati wa ma-
hafali ya 50 ya chuo hicho Ndaki 
ya Afya na Sayansi Shirikishi 
Mbeya (UDSM-MCHAS), ambayo 
yaliwahusisha wahitimu 223 wa 
udaktari wa binadamu.

Dk. Kikwete alisema kwa sasa 
chuo hicho kinatumia majengo ya 
Hospitali ya Kanda ya Rufani ya 
Mbeya ambayo awali yalitakiwa 
yatumiwe na moja ya chuo kikuu 
kilichopo mkoani humo.

Alisema endapo chuo hicho 
kitapata eneo hilo kitaondoka 
ndani ya majengo ya hospitali 
hiyo na kwenda kujitegemea 
ili kuruhusu chuo kilichotakiwa 
kuyatumia awali kuendelea na 
mipango yake.

Awali, Makamu Mwenyekiti wa 
Bodi ya Chuo hicho, Mwanaidi 
Mtanda, aliishukuru Wizara ya 
Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, 
Wazee na Watoto kwa kukisaidia 
chuo hicho majengo ndani ya 
hospitali hiyo pamoja na kuitu-
mia hospitali hiyo kwa ajili ya 
mafunzo.

Alisema chuo pia kinawatumia 
madaktari wa hospitali hiyo 
kuwafundisha wanafunzi kwa 
nadharia na vitendo.

Alisema kutokana na upya wa 
Ndaki ya MCHAS, kuna matatizo 
mengi yameibuka ikiwamo ku-
kosekana kwa makazi ya wafan-
yakazi, ofisi za wafanyakazi na 
malazi kwa ajili ya wanafunzi 
huku akieleza kuwa kwa sasa 
bodi kwa kushirikiana na uongozi 
wa chuo hicho unatafuta kiwanja.

Alisema endapo chuo hicho 
kitapata uwanja na kujenga mradi 
huo, utasaidia kuongeza hadhi 
ya Mkoa wa Mbeya pamoja na 
mikoa yote ya Kanda ya Nyanda 
za Juu Kusini.

Asilimia 75 wanafunzi wanaumwa meno 

Vijana 
waki-
tundika 
bango la 
kuwa-
kum-
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madereva 
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wengine 
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Ma-
fiati, jijini 
Mbeya 
juzi. 
PICHA: 
NEBART 
MSOKWA

Na Nebart Msokwa, MBEYA

KATI ya asilimia 70 na 75 ya wa-
nafunzi wa shule za msingi jijini 
Mbeya wanakabiliwa na matatizo 
ya kinywa na meno ikiwamo meno 
kutoboka na kuwauma.

Hayo yalibainika wakati wa 
wiki ya maadhimisho ya miaka 40 
ya kuanzishwa kwa Chama cha 
Madaktari Bingwa wa Kinywa na 

Meno nchini (TDA), yaliyofanyika ji-
jini hapa kwa madaktari hao kutoa 
matibabu bure kwa wananchi.

Madaktari hao wakishirikiana 
na madaktari bingwa wa Hospi-
tali ya Kanda ya Rufani ya Mbeya, 
walitoa huduma ya matibabu bure 
ya kinywa na meno kwa wananchi 
katika Hospitali ya Kanda, viwanja 
vya Taasisi ya Uhasibu Mbeya (TIA) 
na kwenye shule mbalimbali za 

msingi.
Moja kati ya shule walizozitem-

belea ni Shule ya Msingi, Itiji iliyopo 
jijini Mbeya, Dk. Shamin Nasir, 
alisema idadi kubwa ya wanafunzi 
wa shule hiyo wana matatizo ya 
meno hasa kutoboka hali ambayo 
ni hatari kwa miaka ijayo.

“Kuna moja ya madarasa tume-
kuta darasa zima watoto meno ya-
metoboka, sasa kuna kazi kubwa 

inayotakiwa kufanyika ikiwamo 
kuhamasisha watu kufanya usafi 
wa kinywa na meno kwa usahihi,” 
alisema Dk. Shamin.

Naye Dk. Habiba Majapa, kutoka 
Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, 
alisema mbali na watoto hao ku-
kabiliwa na tatizo la kutoboka kwa 
meno pia walibaini kuwa wengi 
wao wana mpangilio usio sahihi.

Aliwashauri wazazi na walezi 

kuwachunguza watoto wao meno 
mara kwa mara ili wakibaini kuwa 
yanatingishika yang’olewe katika 
muda mwafaka ili kuepuka kuota 
kwa kupandana na kusababisha 
mpangilio huo mbovu.

Alisema mpangilio mbovu wa 
meno unasababisha ugumu wa 
kusafisha meno kwa ufasaha kuto-
kana na baadhi ya uchafu kushind-
wa kutoka kwa urahisi.

habari mbeya



17jumatano DESEmba 2, 2020

habari zanzibar

Waziri aagiza uchunguzi wa
mapato mabaraza manispaaSpika ataka 

Wawakilishi 
kuvaa nadhifu
Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

SPIKA wa Baraza la Wawakilishi, Zu-
beri Ali Maulid, amewataka wajumbe 
wa baraza hilo, kuwa nadhifu hasa 
katika suala la mavazi.

Aliyasema hayo juzi wakati 
akifunga semina ya wajumbe wa 
baraza hilo, Chukwani nje ya Mji 
wa Zanzibar kuhusu uundwaji wa 
kamati za baraza.

Alisema miongoni mwa mambo 
yanayoweza kuharibu taswira ya 
wajumbe wa baraza hilo ni suala 
la mavazi wanayovaa wakati wa 
kutekeleza majukumu yao.

Spika huyo alisema kumekuwa na 
malalamiko kutoka kwa baadhi ya 
watendaji na hata miongoni mwa 
wajumbe wa baraza hilo kuwa ma-
vazi wanayovaa baadhi ya wajumbe 
hayaendani na hadhi zao.

“Katika Baraza la Wawakilishi lil-
ilopita yupo miongoni mwa walioku-
wa wajumbe wa baraza hili alikuwa 
akija barazani anavaa malapa jambo 
ambalo halikubaliki,” alisema.

Aliwataka wajumbe hayo kuwa 
wasafi na kuvaa mavazi mazuri ili 
kuendana na hadhi ya nafasi zao 
kwa sababu wao wanadhamana 
kubwa kwa umma.

Aliwataka wajumbe hao kuwa kioo 
kwa jamii inayowawakilisha, hivyo 
ni vyema kuwa na heshima ambayo 
inaanza kupimwa katika mavazi.

“Kitendo cha kuvaa mavazi yasi-
yoendana na hadhi yetu wakati wa 
kazi za kamati kama vile fulana na 
nguo nyingine zenye kushusha hadhi 
yetu, zinazifanya kamati zetu zidha-
rauliwe mbele ya watendaji tunao-
wasimamia,” alisema Spika Zuberi.

Kadhalika, alisema suala la mavazi 
limekuwa likijitokeza wakati wa vi-
kao vya Baraza la Wawakilishi kwa 
baadhi ya wajumbe kuvaa mavazi 
yanayokwenda kinyume na kanuni.

Alisema ni vyema wakajirekebisha 
katika suala la mavazi yenye hadhi 
na heshima ili kutunza hadhi na 
heshima.

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

JUMLA ya tani 112 za mchele aina 
ya basmati zimeteketezwa baada 
ya kupitwa na muda wa matumizi 
ili kuwanusuru afya za watumiaji.

Tani hizo zimeteketezwa katika 
Jaa la Kibele Wilaya ya Kati Unguja 
baada ya kufanyiwa uchunguzi 
na kugundulika kuwa umepitwa 
na muda kwa matumizi ya 
binadamu.

Mkurugenzi wa Idara ya Udhibi-
ti wa Usalama wa Chakula Zanzi-
bar (ZFDA), Dk. Khamis Ali Omar, 
alisema wakati akitoa maelezo 
kwa waandishi wa habari kuhusu 
kuteketezwa kwa tani hizo.

Alisema kuna baadhi ya wa-
fanyabiashara wanafanya udan-
ganyifu wa kuzibadilisha bidhaa 
zilizokwisha muda wa matumizi 
na kuziingiza katika vifungashio 
vipya jambo ambalo linahatarisha 

afya ya watumiaji.
Alisema kuwa mchele huo 

umegundulika katika ghala la 
Akhtar enterprises (maarufu Sim-
ba Chai) liliopo Mombasa Unguja 
na kukutwa idadi kubwa ya vipolo 
(viroba) vitupu vilivyobadilishwa 
tarehe na mwaka kwa ajili ya ku-
fungwa tena mchele huo ili uend-
elee kutumika.

Dk. Khamis alisema kuwa pia 
wamegundua tambi ambazo 

zimepitwa na wakati pamoja na 
vifuko vitupu vilivyobadilishwa 
mwaka kwa ajili ya kuzifunga upya 
ili kuanza kusambazwa katika 
maduka mbalimbali kwa ajili ya 
matumizi.

Hata hivyo, mkurugenzi huyo 
alisema kwa sasa mmiliki wa ghala 
hilo ameshafikishwa katika vyom-
bo vya sheria kwa hatua zaidi.

Naye Mkuu wa Ukaguzi wa 
Chakula (ZFDA), Suleiman Akida 

Ramadhan, aliwataka wananchi 
kuangalia na kuzichunguza kwa 
makini wakati wanaponunua 
bidhaa mbalimbali na wakigun-
dua kuna hitilafu yoyote watoe 
taarifa kwa mamlaka zinazo-
husika.  

Alisema ZFDA itahakikisha 
inaendelea kufanya ukaguzi wa 
bidhaa zilizopo sokoni ili kuzion-
doa zilizopita muda wa matumizi 
ya binadamu.

Zaidi ya tani 100 mchele basmati zateketezwa

ukusanyaji wa kodi na kutumia fedha 
hizo bila kufuata utaratibu na mipango 
iliyowekwa.

“Nawataka wakurugenzi mkafanye 
upya tathmini juu ya makusanyo na 
matumizi ya fedha katika manispaa 
zenu, mimi nasema wazi siridhishwi na 
wala serikali hairidhishwi na utaratibu 
mnaoutumia kuna upotevu wa mapato 
ya serikali,” alisema waziri huyo.

Akizungumza na viongozi na wa-
tendaji hao, alisema haridhishwi na 
hali ya usafi wa mji na kuwataka waku-
rugenzi wa mabaraza ya manispaa 
kuanzia leo ( Jumatano) hadi Jumapili 
kuanza usafi katika barabara ya mji 
na maeneo mbalimbali ndani ya mkoa 
huo. Masoud aliuagiza uongozi wa 
mkoa kusimamia usafi huo na kutafu-
ta mbinu itakayokuwa endelevvu ili 
kuhakikisha hali ya mji inakuwa safi 
wakati wote.

Kuhusu uwapo wa vikundi vya usafi 
katika mkoa huo, waziri huyo aliagiza 
kuvunjwa kwa vikundi visivyo na uw-
ezo wa kufanya usafi na kuwataka 
kuingia mikataba mipya na vikundi 
vitakavyokuwa na tija na uwezo wa ku-
fanya kazi hiyo.

Alisema kuwa serikali inayoongo-
zwa na Rais Dk. Hussein Ali Mwinyi, 
imedhamiria kuwatumikia wananchi 
hivyo ni lazima viongozi na watendaji 
wawajibike ili umma uwe na imani juu 

ya utendaji wa serikali yao.
“Tunakoelekea na kwenda ni ku-

fanya kazi kwa vitendo na uwajibikaji 
pamoja na kuchukua hatua badala ya 
kuhubiri maneno, serikali hii imepania 
kuwatumikia watu na kuwaletea maen-
deleo ili kuwajenga imani,” alisema Ma-
soud.

Katika mkutano huo waziri aliwa-
taka wakurugenzi wa mabaraza ya 
manispaa na wasaidizi wao kutotumia 
muda mwingi kukaa ofisini na badala 
yake kwenda kwa wananchi kusikiliza 
kero zao na kuzipatia ufumbuzi.

Alisema kuwa dhana ya ugatuzi ni 
kuleta ufanisi katika utendaji ngazi ya 
serikali za mitaa, hivyo wana wajibu 
wa kuitendea haki dhamira hiyo ya 
serikali, na kutoa tahadhri kuwa hata-
sita kuchukua hatua kwa watendaji wa-
takaoshindwa kuwajibika.

“Zipo chamgamoto zinazosaba-
bishwa na watendaji na hawachukui 
hatua, kila mmoja atimize wajibu wake 
katika nafasi yake na kuchukua hatua 
kwa mujibu wa sheria,” alisema.

Wakati huo huo, Waziri Masoud 
aliuagiza uongozi wa mkoa kuzuia ku-
fanywa biashara katika maeneo yasi-
yoruhusiwa na yasiyo rafiki ndani ya 
mkoa huo, ambayo imekuwa ikiharibu 
mandhari ya mji na hata kuleta changa-
moto serikali inapotaka kuwahamisha 
wafanyabiashara katika maeneo hayo.

Tuna-
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Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

W
AZIRI wa Nchi, Ofisi ya 
Rais, Tawala za Mikoa, 
Serikali za Mitaa (TAMI-
SEMI) na Idara Maalum 

za SMZ, Masoud Ali Mohammed, 
ameiagiza Taasisi ya Kupambana na 
Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar 
(ZAECA), kufanya uchunguzi wa maku-
sanyo ya mapato na matumizi ya fedha 
katika mabaraza ya Manispaa ya Mkoa 
Mjini Magharibi.

Alisema katika kipindi cha wiki moja 
tangu aingie ofisini, alifanya ziara zake 
katika Manispaa ya Mjini, Magharibi 
A na Magharibi B Unguja na kutori-
dhishwa na utaratibu wa ukusanyaji 
wa mapato na matumizi yake katika 
manispaa hizo.  Waziri Masoud aliyase-
ma hayo jana katika mkutano wake na 
viongozi na watendaji wa mkoa, wilaya, 
jiji na mabaraza ya manipaa uliofanyi-
ka katika Ofisi ya Mkuu wa Mkoa Mjini 
Magharibi, Vuga mjini hapa.

Alisema iwapo uchunguzi huo uta-
baini wapo waliohusika na vitendo 
vya ubadhirifu, serikali haitasita kuwa-
chukulia hatua kwa mujibu wa sheria 
bila ya kumwonea au kumnyanyasa 
mtu.

Alisisitiza kuwa serikali haiwezi 
kuacha vyombo vyake vya kukusanya 
mapato vikizembea katika suala la 

Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale, Lela Muhammed Mussa (katikati), akizungumza na waandishi wa habari ofisini 
kwake, Kikwajuni Zanzibar jana, wakati akitoa tathmini  ya ziara yake ya wiki moja katika taasisi zilizochini ya 
wizara hiyo. PICHA: RAHMA SULEIMAN

Katika baraza la Wawakili-
shi lililopita yupo miongoni 
mwa waliokuwa wajumbe 
wa baraza hili alikuwa akija 
barazani anavaa malapa 
jambo ambalo halikubaliki.
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Wizara yawashukia 
wasioendeleza viwanja 
Na Munir Shemweta, DODOMA

WIZARA ya Ardhi, Nyumba na Maende-
leo ya Makazi, imewaonya wamiliki wote 
wa ardhi wenye viwanja visivyoendele-
zwa na kulipiwa kodi ya pango na kuwa-
taka kulipa ndani ya siku 14, vinginevyo 
watanyang’anywa. 

Mkuu wa Kitengo cha Kodi katika wizara, 
Denis Masami, alisema hayo wakati wa ku-
hamasisha ulipaji kodi ya pango la ardhi ka-
tika mtaa wa Chidachi jijini Dodoma ikiwa 
ni mkakati wa wizara kuhakikisha wamiliki 
wote wa ardhi wanalipa kodi ya pango kwa 
wakati.

Alisema wizara kupitia ofisi zake za ardhi 
za mikoa, imeanzisha utaratibu wa kuwa-
tembelea wamiliki wa ardhi kila mwisho wa 
wiki kwa lengo la kuhamasisha ulipaji kodi 
na kutoa elimu, ili kuwawezesha kutekeleza 
jukumu hilo bila shuruti.

‘’Maeneo mengi nchini yana viwanja vi-
sivyoendelezwa na wakati huo  wamiliki 
wake hawavilipii kodi ya pango la ardhi 
jambo linaikosesha mapato serikali. Baada 
ya siku 14 tutaanza utaratibu wa kuvitwaa 
na kuvinadi ili kufidia deni na kumilikishwa 
kwa watu wengine,’’ alisema Masami.

Alisema wizara inatekeleza mkakati 
wake wa kuhamasisha ukusanyaji kodi ya 
pango la ardhi kwa kushirikisha wataalamu 
wa sekta ya ardhi na makamishna wasaidizi 
wa ardhi katika mikoa kwa kupita nyumba 
kwa nyumba na kuwapelekea wadaiwa an-
kara za madai ya ulipaji kodi ya pango la 
ardhi na maduhuli mengine yatokanayo na 

sekta ya ardhi ili kulipa.
Akiwa eneo la Chidachi, Masami alibaini 

maeneo kadhaa yasiyoendelezwa na wami-
liki wake kudaiwa kodi ya pango la ardhi 
sambamba na ukubwa wa eneo la Shule 
ya St. Mary’s Dodoma kuonyesha kuwa na 
ukubwa wa Square mita 900 wakati uhali-
sia ni hekta 3.5, jambo alilolieleza kuwa 
limeifanya shule hiyo kulipia kiasi kidogo 
cha kodi ya pango la ardhi.

Ofisa Ardhi wa Jiji la Dodoma, Ruta Rwe-
chugura, alisema wakati wa kuwafuatilia 
wadaiwa wa kodi ya pango la ardhi, wali-
baini kukiukwa kwa baadhi ya taratibu na 
wamiliki wa ardhi na kutolea mfano ubadil-
ishaji matumizi ya umiliki sambamba na 
baadhi ya wananchi kuuziana viwanja bila 
kubadilisha jina.

Aliwataka wamiliki wote wa ardhi walio-
nunua viwanja kwenye maeneo mbalimbali 
nchini  kuhakikisha wanabadilisha umiliki 
kwa kufika ofisi za ardhi katika halmashauri 
husika, ili kuiweka ardhi yao salama na ku-
wasisitizia wamiliki kutobadili matumizi ya 
viwanja bila kufuata taratibu.

Mmoja wa wananchi waliofikiwa na 
maofisa hao, Faustine Mwakalinga, ali-
ipongeza wizara kwa uamuzi wake wa 
kuwafikia wamiliki wa ardhi kwa lengo la 
kutoa elimu na kuhamasisha ulipaji kodi ya 
ardhi.

Alisema utaratibu huo unapaswa kuigwa 
na watendaji wengine wa   serikali katika 
kudai kodi kwa kuwa ni utaratibu rafiki na 
unamhamasisha mdaiwa kulipa badala ya 
kuogopa.

Wafunguliwa mashtaka 
28 ya rushwa, kughushi
Na Renatha Msungu, DODOMA

TAASISI ya Kuzuia na Kupambana 
na Rushwa (TAKUKURU) mkoani 
Dodoma kwa kushirikiana na Ofisi 
ya Mashtaka ya Taifa, imewafiki-
sha katika Mahakama ya Hakimu 
Mkazi watu wanne na kuwafungulia 
mashauri mawili yenye jumla ya 
mashtaka 28 yanayohusu vitendo 
vya rushwa na kughushi.

Aidha, TAKUKURU imeokoa Sh. 
milioni 11.9 ambazo zilikuwa zi-
nalipwa katika akaunti ya benki ya 
mtumishi marehemu kama mshaha-
ra kuanzia Oktoba 2013 hadi Machi 
2016 kinyume cha utaratibu.

 Akizungumza na waandishi wa 
habari jana Mkuu wa TAKUKURU 
mkoani Dodoma, Sosthenes 
Kibwengo, alisema shauri la kwanza 
la jinai linamkabili Aithan Chaula 
(61) aliyekuwa Ofisa Kilimo wa Hal-
mashauri ya Chamwino na mratibu 
wa pembejeo za kilimo za ruzuku 
kwa msimu wa 2015/16. Mtuhumiwa 
mwingine ni Michael Mpembwa (44) 
ambaye ni Mkurugenzi wa kampuni 
ya Agro Suppy iliopewa uwakala 
wa kusambaza pembejeo za kilimo 
katika kijiji cha Zajilwa kilichopo 
wilayani Chamwino mkoani hapa.

Kibwengo alisema watuhumiwa 
hao watashtakiwa kwa makosa 25 
ya kughushi kinyume na sheria ya 
kanuni ya adhabu sura ya 16.

Alifafanua kuwa uchunguzi un-
aonyesha kwamba kati ya Januari 
na Agosti 2016, watuhumiwa hao 
walighushi nyaraka ambazo zilio-
nyesha kwamba wakala alisambaza 
pembejeo zikiwamo mbegu za ma-
hindi na mbolea kwa wakulima wa 
Zajilwa na hivyo kulipwa Sh. milioni 
14 wakati wakifahamu kwamba ni 
uongo.

 Alisema kosa hilo ni kinyume 
na Kifungu cha Sheria ya Kuzuia 
na Kupambana na Rushwa Namba 
11/2007 na sheria nyinginezo.

Akitolea ufafanuzi kuhusiana na 
fedha za mshahara wa mtumishi 
marehemu alisema TAKUKURU 
inaendelea kufuatilia ili kubaini 
kitendo hicho kilifanywa na watu 
gani ili wachukuliwe hatua stahiki 
za kisheria.

Hata hivyo, Kibwengo aliwa-
taka watumishi wa umma na jamii 
nyingine kutambua kuwa rushwa 
ni kosa la jinai na huwa haifi, hivyo 
wahakikishe wanakwenda kulin-
gana na sheria, kanuni na taratibu 
za nchi.
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LIVERPOOL, England 

JURGEN Klopp amesema Virgil Van Dijk 
anaendelea vizuri na kwamba, anaone-
kana anaweza kupona haraka zaidi.

Van Dijk aliumia goti mwezi uliopita 
kwenye mchezo dhidi ya Everton 
baada ya kugongana na golikipa, Jor-
dan Pickford.

Nyota huyo wa kimataifa wa Uholan-
zi, anaweza kukosa michuano ya Euro 
2020 ambayo ilisogezwa mbele na 
inatarajiwa kufanyika mwakani.

Kukosekana kwake kumeonekana 
pigo kubwa kwa ‘Wekundu’ hao ambao 
aliwasaidia kutwaa taji lao la kwanza la 
Ligi Kuu England kwa kipindi cha miaka 
30, msimu uliopita.

Van Dijk alicheza pasi 3,255 zikiwa 
nyingi zaidi kuliko mlinzi yeyote wa 
Ligi Kuu England.

Nyota huyo mwenye umri wa miaka 
29, alifanyiwa operesheni mwishoni 
mwa Oktoba, huku Klopp akithibitisha 
kwamba anaendelea vizuri.

Alipoulizwa kama anawasiliana mara 
kwa mara na Van Dijk, Klopp aliviam-
bia vyombo vya habari: “Ndio, bila 
shaka tunawasiliana. Na anaendelea 
vizuri sana.

“Goti lake haliko vizuri kwa kweli. 
Lakini naamini anaweza kupona haraka 
tu.

Klopp 
aelezea 
hali ya 
Van Dijk

BARCELONA, Hispania 

BARCELONA imetangaza kwamba 
watafanya uchaguzi wa urais Janu-
ari 24, mwakani.

Rais wa sasa, Josep Maria Bar-
tomeu (pichani) na bodi yake wali-
jiuzulu Oktoba siku chache kabla 
ya kupigiwa kura ya kutokuwa na 
imani.

Rais wa zamani, Joan Laporta, 
alitangaza mapema Jumata-
tu kwamba atagombea urais, 
akielezea kutaka kurudi kwake 
kwenye nafasi hiyo kama “changa-
moto kubwa kwenye maisha yan-
gu “.

Wagombe wengine wanaota-
rajiwa kuwania urais ni Jordi Farre, 
Toni Freixa, Lluis Fernandez Ala, 
Agusti Benedito, Pere Riera na Vic-
tor Font, ambaye anapewa nafasi 
kubwa.

Makamu wa Marais wa zamani, 
Emili Rousaud na Girona, Mkuru-
genzi wa zamani, Xavi Vilajoana 
na Jordi Roche pia wanatajwa ku-
wania nafasi hiyo.

Barca ilithibitisha Jumatatu 
kwamba, kampeni kwa ajili ya 
uchaguzi huo itafanyika Januari 
15 hadi 22 kabla ya uchaguzi ku-
fanyika.

MUNICH, Ujerumani

J
OACHIM Low ataendelea kuwa 
Kocha Mkuu wa Ujerumani baa-
da ya majaliwa yake kuhojiwa 
kutokana na kichapo cha mabao 

6-0 dhidi ya Hispania.
Presha ilikuwa kubwa kwa mshin-

di huyo wa Kombe la Dunia baada ya 
kufanywa vibaya kwenye Ligi ya Ma-
taifa ya Ulaya mapema mwezi uliopi-
ta na Chama cha Soka cha Ujerumani 
(DFB), kilisema kutakuwa na muda 
wa kuangalia hali hiyo.

Juzi, Jumatatu DFB ilithibitisha 
kwamba kinamsapoti kwa asilimia 
zote kocha huyo mwenye umri wa 
miaka 60 na kukanusha uvumi kuhu-
su hatima yake.

Taarifa hiyo ya DFB ilikuja baada 
ya uvumi kuzagaa kwamba Low, am-
baye yupo kwenye nafasi hiyo tangu 
mwaka 2006, ataachia ngazi muda 
wowote pamoja na Mkurugenzi wa 
timu ya Taifa, Oliver Bierhoff.

“Lilikuwa jambo muhimu kwa 
kocha wa timu ya taifa kujadili hali 
ya sasa, kipigo kutoka kwa Hispania 
kimetoa muda mzuri wa kukifanyia 
kazi kikosi,” ilisomeka taarifa ya DFB.

Kazi kubwa aliyonayo sasa Low 
ni kukiimarisha kikosi hicho kwe-
nye michuano ya Euro 2020 inayo-
fanyika mwakani.

Barca kuchagua 
rais wao Januari

Low 
kuendeLea 
kupeta 
ujerumani
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BUENOS AIRES, Argentina

WAENDESHA mashtaka nchini 
Argentina wanamchunguza dak-
tari wa Diego Maradona, Leopol-
do Luque (pichani), wakimshuku 
kwa kuhusika na kifo cha nyota 
huyo wa soka kilichotokea No-
vemba 25, mwaka huu.

Polisi mjini Buenos Aires wa-
meisaka nyumba na kliniki ya 
daktari huyo huku wakijaribu 
kubaini iwapo ulikuwapo uzem-
be katika matibabu baada ya upa-
suaji aliofanyiwa Maradona.

Maradona ambaye alikuwa na 

umri wa miaka 60, alifariki dunia 
kutokana na shinikizo la damu 
nyumbani kwake ambako aliku-
wa akiendelea kupona baada ya 
kufanyiwa upasuaji.

Polisi wanashuku kwamba 
nyota huyo wa soka aliruhusiwa 
kwenda nyumbani kwake akiwa 
bado hajatimiza masharti ya 
kumruhusu atoke hospitalini, iki-
wamo kupewa wauguzi au nesi 
wa kumhudumia saa 24, wata-
alamu wa uraibu, kupewa dak-
tari anayeweza kumuita wakati 
wowote na gari la kubebea wag-
onjwa lenye vifaa vya kumsaidia 

kupumua.
Maofisa wanataka kufahamu 

kuhusu uhusika wa daktari 
Luque katika mipango ya kupona 
kwa Maradona katika nyumba ya 
nyota huyo.

Maradona alifanyiwa upasuaji 
kwenye mshipa wa ubongo kuto-
kana na kuganda kwa damu, am-
bapo mapema Novemba alikuwa 
akipata matibabu kutokana na 
uraibu wa pombe.

Familia ya Maradona inafuatilia 
kwa makini sakata hilo ili kubaini 
kama  daktari huyo alifanya 
uzembe wakati wa upasuaji.

MANCHESTER, England

N
YOTA wa Manchester United, 
Edinson Cavani, ameomba rad-
hi na kufuta posti yake ambayo 
alikuwa ameiweka kwenye mi-

tandao yake ya kijamii ambayo ilikuwa 
na ujumbe uliohusishwa na vitendo vya 
kibaguzi katika baadhi ya mazingira.

Mshambuliaji huyo raia wa Uruguay 
alitokea benchi na kuisaidia klabu ya 
Man United kuondoka kifua mbele aki-

funga mabao mawili katika ushindi wa 
3-2 dhidi ya Southampton kwenye Ligi 

Kuu England.
Tayari Chama cha Soka England 

kimesema kinaendelea kufua-
tilia ujumbe huo uliokuwa kwa 

lugha ya Kihispania. “Nilikuwa 
nakusudia kuwasalimia ndugu 
zangu, na kuwashukuru kwa 
kunipa moyo wa kila siku ku-
pambana,” alisema mchezaji 
huyo mwenye umri wa miaka 
33.

“Napingana kabisa na uba-
guzi wa rangi, nilifuta ujumbe 
ule baada ya kuambiwa kuwa 
unaweza kuchukuliwa tofauti 
na watu wengine kwenye mae-
neo mengine pia.”

United wanajua kuhusiana 
na hilo na wametafsiri vile am-
bavyo Cavani alikuwa anaku-
sudia. 

Taratibu za FA zinasema 
mchezaji yeyote atakayebaini-

ka kuwa na makosa ya ubaguzi 
wa rangi atafungiwa angalau 
kwa mechi tatu.

LONDON, England

MSHAMBULIAJI wa Wolves, Raul Jime-
nez amezungumza kwa mara ya kwan-
za kupitia twitter baada ya kufanyiwa 
upasuaji kutokana na mshtuko 
kwenye ubongo. 

Raia huyo wa Mexico 
amezungumza kwa mara ya 
kwanza baada ya kufany-
iwa upasuaji kwa kuwa 
alipata mshtuko alipogon-
gana na David Luiz kwenye 
mchezo wa Ligi Kuu Engand 
Jumapili, ambapo Arsenal ilipoteza 
kwa kufungwa mabao 2-1.

Nyota huyo amesema bado yupo 
kwenye matibabu na anaamini kwam-
ba atarejea uwanjani hivi karibuni kwa 
kuwa anaendelea vizuri. 

Jimenez ameweka wazi kuwa shuk-
rani zake ni kwa Mungu pamoja na 
mashabiki ambao wamekuwa wakim-
tumia ujumbe kwa ajili ya kumjulia hali 
na kumwombea kheri.

“Asante kwa sapoti kupitia meseji 
zenu mashabiki, nipo kwenye maen-
deleo mazuri kwa sasa na nina matu-
maini kwamba nitarejea uwanjani hivi 
karibuni,” alisema.

Sababu daktari wa 
Maradona kuchunguzwa

Jimenez 
azungumza 
baada ya 
operesheni

Cavani 
apambana 

kujitetea 
kufungiwa



Hazard ana wakati 
mgumu mno - zidane

Giroud atakiwa inter

INTER Milan inataka kumsajili mshambuliaji wa 
Chelsea, Olivier Giroud mwenye umri wa miaka 34, 
kwa mkopo wa miezi sita Januari, huku kukiwa na 
kipengele cha kumnunua jumla. (Tuttosport via 
Mail)

Juve yaJitosa kwa Giroud

INTER Milan inakabiliwa na ushindani mkubwa 
kwenye mbio za kumwania Olivier Giroud  mwenye 
miaka 34 kutoka Chelsea, kutoka kwa Juventus 
ambapo kocha wake, Andrea Pirlo anataka kumsajili 
wakati wa dirisha dogo la Januari. (Ilbianconero 
via Calciomercato)

Chelsea wamtaka alaba

CHELSEA itafungua mazungumzo na Bayern Mu-
nich kuhusu mlinzi David Alaba mwenye umri wa 
miaka 28, baada ya kutaka kumsajili nyota huyo wa 
kimataifa wa Austria akiwa huru mara tu mkataba 
wake utakapomalizika kipindi cha majira ya joto 
kijacho. (AS via Sun)

united yamwania torres

MANCHESTER United ina matumaini Villarreal 
inaweza kujaribu kumchukua mlinzi wake wa 
zamani, Eric Bailly mwenye umri wa miaka 26 raia 
wa Ivory Coast, kama sehemu ya kumwachia mlinzi 
wake wa kati Pau Torres mwenye umri wa miaka 
23 ambaye thamani yake inatajwa kuwa ni pauni 
milioni 60. (Team Talk)

liver kumsaJili sChuurs

LIVERPOOL inataka kumsajili mlinzi wa Ajax, 
Perr Schuurs, kwa ada ya pauni milioni 27 ili kum-
chukua nyota huyo mwenye umri wa miaka 21. (De 
Telegraaf)

spurs yamwania Ferrari

KLABU ya Tottenham Hotspur inamfuatilia mlinzi 
wa kati wa Sassuolo, Gian Marco Ferrari mwenye 
umri wa miaka 28, ili wamsajili wakati wa dirisha 
dogo la Januari. (90min)

eriksen atakiwa united

MANCHESTER United inaweza kumsajili kiungo 
wa Inter Milan, Christian Eriksen mwenye umri wa 
miaka 28, kama raia huyo wa Denmark hatatakiwa 
na klabu yake ya zamani, Tottenham. (Football 
Insider)

messi alivyoGomewa inter

BARCELONA ilikataa ofa ya pauni milioni 224 
kutoka kwa Inter Milan kwa ajili ya kumuuza nyota 
wake wa kimataifa wa Argentina, Lionel Messi mwe-
nye umri wa miaka 33, mwaka 2006, kwa mujibu wa 
Rais wa zamani, Joan Laporta. (Football Italia)

martinez kuiaCha bayern 

KIUNGO wa Bayern Munich, Javi Martinez 
mwenye umri wa miaka 32, amedokeza ataondoka 
kwa miamba hao wa Ujerumani mara tu mkataba 
wake utakapomalizika Juni mwakani. (Reuters via 
Eurosport)

zisikupite

haba
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dondoo za soka 
MAGAZETI YA ULAYA

MADRID, Hispania 

Z
INEDINE Zidane anatambua 
kwamba, Eden Hazard an-
apitia “wakati mgumu” lakini 
amesisitiza Real Madrid wata-

fanya kila kitu wanachoweza kum-
saidia mchezaji huyo waliyemsajili 
kwa ada iliyoweka rekodi.

Nyota huyo wa kimataifa
 wa Ubelgiji amekuwa na
 matatizo ya muda mrefu
 ya kifundo cha mguu na
 matatizo ya mguu tangu

 alipojiunga na miamba hao 
wa Hispania kutoka Chelsea

 karibia miezi 18 iliyopita.
Msimu uliopita alianza katika 

mechi 14 za LaLiga, akiwa hana 
mchango mkubwa wakati Madrid 
wakitwaa taji la Ligi Kuu.

Ameendelea kuwa kwenye wakati 
mgumu msimu huu na aliumia tena 
kwenye mchezo wa Jumamosi wa 
kichapo kutoka kwa Deportivo Ala-
ves.

Hakuna muda uliowekwa kuhusu 
kurudi kwake na hakutajwa kwe-
nye kikosi cha Madrid kilichoshuka 
dimbani jana Jumanne kucheza na 
Shakhtar Donetsk kwenye Ligi ya Ma-
bingwa Ulaya.

Zidane amesema Madrid ina ju-
kumu la kumwangalia na kumfua-
tilia mchezaji huyo mwenye umri wa 
miaka 29, na anaamini straika huyo 
atarudi kwenye kiwango chake na 

kuwa imara zaidi.
Alipoulizwa na waandishi wa 

habari kama Hazard anapitia wakati 
mgumu zaidi kisaikolojia kutokana 
na majeraha hayo, Zidane alijibu: 
“Hapana. Kuna wakati majeraha 
yanatokea na tunatakiwa kuwa wa-
vumilivu. Yeye ni imara, sina shaka 
na hilo.

“Ana wakati mgumu kwa sasa. Tut-
amsaidia kuwa bora zaidi.

“Ni hali ambayo inamchanganya 
Eden. Hajawahi kuwa majeruhi kwa 
kipindi kirefu kama hiki na pengine 
ni bahati mbaya tu. 

“Nina uhakika atarudi na kuwa 
imara kama mwanzo. Tunamtarajia 
kuwa bora na kuimarika zaidi na 
sisi.”

     Ni hali ambayo inamchanganya Eden, 
hajawahi kuwa majeruhi kwa kipindi kirefu...

habari miChezo
Jumatano Desemba 2, 2020



Meneja Masoko wa Kampuni ya M-Bet Tanzania, Allen Mushi (kulia), akimkabidhi mfano wa hundi mshindi wa 
mchezo wa kubahatisha wa Perfect 12, Samwel Humbe, baada ya kushinda Sh. 145,351,400 na kuwa mshindi 
wa 94 tangu kuanzishwa kwa mchezo huo, mwaka 2017. Kushoto ni Mkuu wa Kitengo cha Michezo ya Kuba-
hatisha Mkoa wa Kodi wa Ilala, Shaaban Mwanga. MPIGAPICHA WETU

habari michezo
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Na Mwandishi Wetu

KAMPUNI ya Michezo ya Kubahati-
sha ya M-Bet, imezindua kampeni 
mpya ijulikanayo kwa jina la “Ni 
Zamu Yako”, ambayo imekwenda 
sambamba na kukabidhi zawadi 
ya mshindi wa 94 wa Perfect 12, 
Samwel Humbe, aliyejitambulisha 
kuwa ni shabiki kindakindaki wa 
Yanga, wakati akikabidhi hundi ya 
Sh. 145,351,400 alizojishindia.

Meneja Masoko wa M-Bet Tanza-
nia, Allen Mushi, alisema kampeni 
hiyo inahamasisha mashabiki wa 
soka na Watanzania wenye umri 
kuanzia miaka 18, kuendelea 
kubashiri na kuwa miongoni mwa 
washindi ambao watajishindia ma-
milioni ya fedha kupitia mchezo 
wa Perfect 12 na michezo mingine 
ya kubahatisha ya kampuni hiyo.

Mushi alisema mpaka sasa 
wametumia Sh. bilioni 4.2 kuwa-

zadia washindi mbalimbali kupitia 
mchezo wa Perfect 12 ambao ul-
ianza rasmi mwaka 2017.

“Humbe ni mshindi wa 94 tan-
gu kuanza kwa mchezo huo wa 
kubahatisha wa Perfect 12, am-
bao umeweza kubadili maisha ya 
Watanzania wengi hapa nchini. 
Kampeni mpya inahamasisha 
zaidi mashabiki kuendelea ‘ku-
beti’ kupitia M-Bet ambayo kwa 
sasa imeweza kuwapa maendeleo 

mashabiki wa soka na kujiunga na 
nyumba ya mabingwa,” alisema 
Mushi.

Kwa upande wa Humbe, alisema 
atatumia fedha hizo kuanzisha  bi-
ashara mpya huku akiwasomesha 
watoto wake.

Alisema pia ataendeleza kazi 
yake ya ufundi seremala kwa ku-
nunua vifaa vya kisasa na kuifanya 
kazi yake iwe ya kisasa zaidi.

“Nimefurahi sana kushinda, si-

kuamini kupata ushindi huu am-
bao kwa ujumla, naipongeza Kam-
puni ya M-Bet kwa kuwa wakweli 
na mshindi anapatikana kwa mu-
jibu wa sheria,” alisema Humbe.

Mkuu wa kitengo cha michezo 
ya kubahatisha mkoa wa kodi 
wa Ilala, Shaaban Mwanga, alim-
pongeza Humbe kwa ushindi na 
kampuni ya M-Bet kwa kutimiza 
wajibu wake ikiwa ni pamoja na 
kulipa kodi za serikali.

Shabiki Yanga ashinda milioni 145/-

Na Mwandishi Wetu

K
LABU ya Goba Roads Runners 
(GRR), imezindua rasmi msimu 
wa pili wa mbio za Goba Hills 
Marathon, zinazotarajiwa ku-

fanyika Januari 30, mwakani kwenye 
viwanja vya Shule ya Sekondari Goba, 
Ubungo jijini Dar es Salaam.

Lengo kuu la mbio hizo im
eelezwa kuwa ni kuboresha

 afya ya mama na mtoto 
kwa kuboresha mazingira

 ya hospitali hasusan wodi
 za kujifungulia.

Baada ya mbio hizo kufanyika kwa 
mafanikio makubwa msimu wa kwanza 
Februari mwaka huu, msimu huu wa 
pili wa Goba Hills Marathon 2021, unak-
wenda kwa kaulimbiu ya “Kimbia, Okoa 
Maisha ya Mama na Mtoto”.

Akizungumza na waandishi wa habari 
jijini Dar es Salaam jana, Mwenyekiti wa 
Goba Hills Marathon , Benson Luoga, 
alisema mbio hizo zitakuwa za Kilomita 
42.2 (Full Marathon), Kilomita 21.1 (Half   
Marathon), Kilomita 10 (Corporate   Run) 

na Kilomita tano (Family Run). 
Luoga alisema usajili kwa ajili ya  kush-

iriki mbio hizo ni Sh. 30,000 kwa kila 
mbio na tayari umeshafunguliwa na wa-
shiriki wameanza kujisajili kupitia tovuti 
ya club ya GRR ambayo ni www.grr.co.tz.

“Katika mbio za msimu wa kwanza, 
sehemu ya mapato yaliyopatikana yali-
tumika kununua vifaa vichache vya 
kumsaidia mama na mtoto wakati wa 
kujifungua pamoja na kuweka mfumo 
wa umeme jua (solar system) kwenye Za-
hanati ya Goba, iliyopo katika Manispaa 
ya Ubungo jijini Dar es Salaam,” Luoga 
alifafanua.

Aliongeza kuwa kwa mwaka huu 
klabu hiyo inatarajia kutumia kiasi 
kikubwa zaidi cha makusanyo kwa ajili 
ya kuendelea kuboresha mazingira ya 
zahanati zilizopo wilayani Ubungo kwa 
kufanya ukarabati wa wodi za kina mama 
pamoja na kununua vifaa muhimu vya 
kuwasaidia mama na mtoto wakati wa 
kujifungua.

Goba Roads Runners (GRR) ni klabu   
ya michezo inayotambulika na Shirik-
isho la Riadha Tanzania (RT) kama 
waandaaji na washiriki wazuri kwenye 
mchezo wa riadha nchini.

Klabu hii iliyosajiliwa na Baraza la 
Michezo Tanzania kwa cheti chenye us-
ajili namba 12420, lengo lake kuu ni kuwa 
jukwaa la kuhamasisha jamii kushiriki 
mazoezi hasa ya kukiambia kwa ajili ya 
kupunguza magonjwa nyemelezi yasi-
yoambukiza, kufahamiana na kufurahi 
pamoja.

Klabu hii imeundwa na wakimbiaji na 
wanachama kutoka maeneo mbalimbali 
ya Jiji la Dar es Salaam, na mikoa mingine 
ya Tanzania ikiwamo Morogoro, Pwani, 
Mwanza, Mbeya, Iringa, Singida, Arusha 
na Tanga.

Kwa mwaka huu GRR inashirikiana na 
Kampuni ya Jackson GroupSports, am-
bao watakuwa wanashirikiana kwa kari-
bu kuhakikisha mbio hizo zimefanikiwa 
vizuri na kutimiza malengo yake.  

Akizungumza kwa niaba ya Jackson   
Group, Levis Paul, ambaye ni Meneja 
Biashara wa kampuni hiyo,  aliwaka-
ribisha wadau wote wa michezo na wen-
gine zikiwamo kampuni mbalimbali, 
klabu za michezo na makundi ya kijamii 
kushirikiana na GRR kwenye Goba Hills 
Marathon 2021 kwa kujisajili na kushiriki 
kama wakimbiaji au kuwa sehemu ya ud-
hamini wa tukio hilo.

Na Mwandishi Wetu

WACHEZAJI wa timu ya Shirika la Viwan-
go Tanzania (TBS) walioshiriki mashinda-
no ya Shirikisho la Michezo la Mashirika 
ya Umma na Makampuni Binafsi Tanzania 
(SHIMMUTA) mkoani Tanga, wameponge-
zwa kwa kuonyesha viwango vya juu 
michezoni wakati wakishiriki michuano 
hiyo na kufanikiwa kutwaa mataji.

Pongezi hizo zilitolewa mwishoni mwa 
wiki na Mkurugenzi wa Upimaji na Ugezi 
wa TBS, Johanes Maganga wakati akizun-
gumza na wachezaji wa shirika hilo wali-
oshiriki mashindano hayo yaliyomalizika 
mwishoni mwa wiki.

Huku akitoa wito kwa wachezaji wa 
shirika hilo kuendelea kufanya mazoezi 
ili kujiandaa kwa mashindano yajayo, 
alieleza kuridhishwa na jinsi wachezaji 
walivyojituma kwenye mwaka huu 
kwenye mashindano hayo yaliyokuwa na 
ushindani mkubwa.

Kwa upande wa Mkurugenzi wa Mkuu 
wa TBS, Dk. Yusuf Ngenya, alisema shirika 
hilo limeshiriki mashindano hayo kwa 
miaka sita mfululizo na kwamba kushiriki 
michezo hiyo kuna maana nyingi.

“Kwanza michezo inaleta afya na 
inasaidia kuleta ufanisi, kwani katika kazi 
zao za kila siku zinakwenda vizuri, hivyo 
na ufanisi unapatikana vizuri,” alisema 
Dk. Ngenya na kuongeza;

“Mashindano hayo yana umuhimu 
kwani zaidi ya afya yanawaweka pamoja 
na hiyo haishii kwenye michezo bali 
kuleta utendaji wa pamoja.”

Katika mashindano hayo wachezaji wa 
timu ya TBS walitwaa baadhi ya mataji, 
ambapo kwenye mashindano ya kufuta 
kamba timu ya wanaume ilishika nafasi 
ya tatu. Kwa upande wa mpira wa pete 
wanaume katika kundi lake TBS ilikuwa 
na timu nne kutoka SUA, DUCE, TANESCO. 
Katika michezo yake, TBS iliifunga SUA 
seti 2-0, wakaifunga DUCE seti 2-0, hivyo 
kuingia robo fainali.

Katika mchezo wa robo fainali walitole-
wa kwenye mashindano hayo baada ya 
kufungwa na timu Mamlaka ya Wanyama 
Pori Ngorongoro.

Katika mchezo wa drafti kwa wa-
nawake timu hiyo iliibuka mshindi wa 
tatu baada kuichapa Muhimbili huku 
katika mppira wa pete kwa wanawake 
kwenye hatua za makundi, TBS ilikuwa 
kundi moja na timu za Mbeya-AUWASA, 
TMDA, SUA,NHIF na TANESCO.

TBS wapongezwa 
viwango 
SHIMMUTA

GRR yazindua Goba 
Hills MaRatHon 2021



Plateau: tutaPindua 
meza kibabe Simba

Na Adam Fungamwango

SARE ya bao 1-1 iliyoipata Azam 
FC kwenye Uwanja wa Karume, 
Musoma mkoani Mara dhidi ya 
Biashara United juzi, Jumatatu, 
imezidi kuiachia Yanga nafasi ya 
kuendelea kutamba kileleni kwa 
wigo mpana wa pointi.

Sare hiyo ambayo ni ya tatu 
kwa msimu wa tatu mfululizo 
kwenye uwanja huo dhidi ya 
Biashara United, inaifanya 
Azam sasa kufikisha pointi 26, 
tano nyuma ya Yanga wakati 
huu timu hizo kila moja ikiwa 
imeshuka dimbani mara 13, 
huku Simba iliyopo nyuma kwa 
michezo miwili, ikiwa na pointi 
23 katika nafasi ya tatu.

Azam, ambayo Jumatano 
iliyopita iliweka rekodi nyingine 
ya kupoteza mechi kwa mara 
ya kwanza msimu huu kwenye 
uwanja wake wa nyumbani wa 
Azam Cpmplex dhidi ya Yanga 
kwa kuchapwa bao 1-0, imeku-
wa kwenye wakati mgumu kwa 
siku za karibuni hatua iliyoifan-
ya kumtimua kocha wake mkuu, 
Mromania Aristica Cioaba.

“Ni kweli hatukupata ushindi 
kwenye mechi yetu dhidi ya 
Biashara, hii hatuwezi kum-
laumu mtu yeyote kwa sababu 
ni hali ya kimchezo. Huwezi 
kusema mbona tumemwondoa 
kocha na matokeo bado si ma-
zuri. Nikwambie tu mechi yetu 
na Biashara tukicheza Mara 
inakuwa ngumu sana. Hatujawa-
hi kuifunga Biashara ikiwa kwao 
tangu ipande Ligi Kuu tukiwa na 
makocha wengine huko nyuma, 
sasa huwezi kusema hawakuwa 
wazuri,” alisema Ofisa Habari 
wa klabu hiyo, Thabit Zacharia.

Alisema pamoja na kufanya 
vibaya kwa siku za karibuni, 
lakini azma yao ya kutwaa 
ubingwa msimu huu iko pa-
lepale, kwani ana imani wata-
fanya vema mechi zinazofuata 
na kwani ligi ndiyo kwanza ipo 
mzunguko wa kwanza.

Azam FC 
yajipoteza 
tena kwa 
Yanga

Jumatano Desemba 2, 2020
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Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042

    Kocha wao asifu soka ‘biriani’ ila aahidi mauaji kwa 
Mkapa, kiungo Ndala asema ni zamu yao Dar, lakini...
Na Mwandishi Wetu

L
ICHA ya kupoteza nyumbani kwa 
bao 1-0 dhidi ya Simba kwenye 
mechi ya awali ya Ligi ya Mabingwa 
Afrika, Kocha Mkuu wa Plateau 

United, Abdul Maikaba, bado ana matu-
maini vijana wake wanaweza kupindua 
meza kibabe ugenini, kauli ambayo pia 
inaungwa mkono na kiungo wa timu hiyo, 
Isah Ndala, imeripoti BSNSports.com.ng.

Simba ambayo imerejea nchini jana 
huku ikiahidi kuwashushia wapinzani wao 
kipigo kitakatifu watakaporudiana Juma-
mosi katika Uwanja wa Benjamin Mkapa, 
iliwashtukiza Wanigeria hao Jumapili kwa 
kipigo hicho cha bao 1-0 katika mechi iliyo-
pigwa Uwanja wa New Jos, mjini Jos, Nige-
ria, shukrani zikimwendea Clatous Chama 
aliyeizamisha Plateau dakika ya 53 baada 
ya kazi nzuri iliyofanywa na winga Luis Mi-
quissone.

Hata hivyo, Maikaba alikiri kuwa Plateau 
United haijapata mafanikio kama hayo 
kabla ya sasa, lakini ana matumaini kuwa 
yanaweza kutekelezwa na mawazo sahihi.

“Mchezo mzuri dhidi ya Simba SC wa-
nacheza soka la kuvutia [‘pira biriani’ kama 
wenyewe wanavyoliita’], lakini si kwamba 
haishindwi, wapo [umbali wa] inchi chache 
mbele yetu kwa sababu wamecheza mechi 
11 za ligi kabla ya sasa.

“Tulifanya hivyo kabla, 
ninaamini tunaweza kufanya
 hivyo tena kushinda ugenini

 mbali na nyumbani. Tunahitaji 
tu sapoti yenu.

“Tunahitaji tu sapoti yenu na imani. Bado 
tunazo dakika zingine 90 kuamua nani 
anaelekea raundi inayofuata,” alisema Mai-
kaba.

Lakini kwa upande wa kiungo mshambu-
liaji hatari wa timu hiyo, Ndala, amewataka 
Wanigeria wasipoteze imani kwa sababu 
bado mbio hazijamalizika.

Ndala ambaye hakufurahishwa na ma-
tokeo hayo dhidi ya Simba, aliwaomba ra-
dhi mashabiki wa Plateau United kwa ku-
poteza mchezo huo.

“Hii si jinsi tulivyotazamia mchezo huu 
uwe, bali kwenye soka ni lazima tukubali 

kwa matokeo yoyote yanayokuja upande 
wetu.”

Kuhusu Wanigeria kuwatoa Plateau Unit-
ed, Ndala alisema safari ya Dar-es-Salaam 
itakuwa duwa ngumu lakini Wanigeria ha-
wapaswi kuitoa timu yao kwa sababu bado 
kuna mchezo wa marudiano.

“Simba imekuja Nigeria na kupata ushin-
di, pia tutasafiri kwenda Tanzania kuionye-
sha dunia tunauwezo wa kushinda popote,” 
aliwahakikishia. Akiwa ana hakika kuwa 
timu yake itashinda jijini Dar-es-Salaam, ki-
ungo huyo alihitimisha na “Msiiweke kando 
Plateau United.”

Plateau United itahitaji ushindi wa ma-
bao 2-0 ama zaidi ili kusonga mbele wakati 
timu hizo zitakaporudiana Jumamosi kati-
ka Uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es 
Salaam majira ya saa 11 jioni, wakati Simba 
yenyewe itakuwa ikihitaji sare ya aina yoy-
ote au ushindi.

Mshindi wa jumla kati ya Simba na Pla-
teua United, atakutana na Costa do Sol ya 
Msumbuji ama FC Platinum ya Zimbabwe 
ambayo katika mechi ya awali nayo ilishin-
da kwa mabao 2-1 ugenini.

WAACHENI WAJE...

Viungo wa Manchester United, kutoka kulia; Bruno Fernandes na Paul Pogba wakifurahia jambo na mshambuliaji wa 
timu hiyo, Edinson Cavani (kushoto) wakati wa mazoezi ya timu hiyo kuelekea mechi ya Kundi H ya Ligi ya Mabingwa 
Ulaya dhidi ya Paris Saint-Germain itakayopigwa Uwanja wa Old Trafford leo usiku. PICHA: MTANDAO 
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